



สรุปผลการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๓๖  
ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘  
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง เข้าร่วมการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๓๖ (ASEAN Inter – Parliamentary Assembly : AIPA) ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “การสร้างการมีส่วนร่วมในประชาคมอาเซียนที่ยึดประชาชนเป็นพื้นฐานและมีประชาชนเป็นศูนย์กลางไปยังทุกภาคส่วน” โดยมีประเทศสมาชิก AIPA เข้าร่วมการประชุม จำนวน ๙ ประเทศ ยกเว้นประเทศสิงคโปร์ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดการเลือกตั้งทั่วไป

หัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้กล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมใหญ่ฯ โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของกรอบความร่วมมือด้านนิติบัญญัติของอาเซียน โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter – Parliamentary Assembly : AIPA) ในการทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างผลประโยชน์ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนกับประชาชน และบทบาทของ AIPA ในการเป็น “สถาบัน” ทางนิติบัญญัติของภูมิภาค ในขณะที่เดียวกัน AIPA ยังต้องให้ความสำคัญกับการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงของอาเซียนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ และการศึกษาในเชิงลึกเกี่ยวกับการศึกษาเปรียบเทียบข้อกฎหมายของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับการทำงานร่วมกับอาเซียนภายหลังปี ๒๕๕๘



คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๓๖

การประชุมครั้งนี้ได้ดำเนินการตามกรอบการประชุมใหญ่ของ AIPA ซึ่งมีการประชุมคณะกรรมการด้านการต่าง ๆ เช่น ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม กิจการสมัชชารัฐสภาอาเซียน และด้านสตรี ซึ่งคณะผู้แทนสถานิติบัญญัติแห่งชาติเข้าร่วมการประชุมเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นรวมทั้งผลักดันข้อเสนอของไทยไปสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้ คณะผู้แทนสถานิติบัญญัติแห่งชาติได้เสนอข้อคิดว่าด้วย “การสร้างความเข้มแข็งทางกฎหมายในการจัดความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก” ในการประชุมคณะกรรมการด้านกิจการสตรีของสมัชชารัฐสภาอาเซียน ซึ่งที่ประชุมฯ ได้ให้การรับรองโดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการเรียกร้องให้สมาชิกรัฐสภาอาเซียนมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งทางกฎหมายในการจัดความรุนแรงด้วยการสร้างความตระหนักในเรื่องความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับสตรีและเด็กในสังคม รวมทั้งติดตามการนำกฎหมายและนโยบายไปปฏิบัติ



การประชุมเต็มคณะครั้งที่ ๒ และพิธีปิดการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๓๖

นอกจากนี้ คณะผู้แทนสถานิติบัญญัติแห่งชาติได้ร่วมหารือกับประเทศคู่เจรจาของ AIPA จำนวน ๘ ประเทศ กับ ๑ องค์กร ในหัวข้อที่เกี่ยวกับ “การส่งเสริมความร่วมมือระดับรัฐสภาผ่านแนวทางการยึดประชาชนเป็นพื้นฐานและมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง” โดยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นสำคัญต่าง ๆ เช่น ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการยกระดับความสัมพันธ์ในระดับประชาชนกับประชาชน เป็นต้น และได้ร่วมหารือทวิภาคีกับผู้แทนรัฐสภาจอร์เจียซึ่งได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมในฐานะแขกของประเทศเจ้าภาพ โดยทั้งสองฝ่ายได้เล็งเห็นความสำคัญของ AIPA ในการใช้เป็นตัวแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแสวงหาความร่วมมือในระดับภูมิภาค ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างความเข้าใจอันดี อีกทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง ๒ ประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่การส่งเสริมความสัมพันธ์ในเรื่องอื่น ๆ ต่อไป